
รายงานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาและติดตาม 
โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยสูง และได้มาตรฐานสากล 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบบริหารจัดการแปลงเกษตร (Intelligent Farm System)  
งบพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2564 

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. นางสาวอรษา นิติฐิติกร  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธาน  
2. นายสาคร เหมือนตา  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินฉะเชิงเทรา 
3. นางจีรภรณ์ มีศรี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  

แทน ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายสายชล วิริยะอัตตสมบัติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. นางสาวนฤมล สิงห์เถื่อน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 

แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. นางสาวสุภาลักษณ์ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

แทน สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. นางสาวนัยนา กิตติมากุล  นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินชำนาญการ 

แทน ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. นายสุรชาติ การะพิทักษ์  หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร  

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. ว่าท่ีพันตรี วราห์ ประดับพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นางสาวจินตนา เริงเกตกรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. นางสาวพรพิมล พฤทธิสาริกร เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นางสาวสกาวเดือน พันธุ์รักษ์ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ผู้เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน ์
1. นายนริชพันธ์ เป็นผลดี  ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยระบบเกษตรดิจิทัล  

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช.) 
2. นายสิทธิวัชร์ ส่ังสอนอาจศักดา  ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช.) 
3. นายพุทธิพงษ์ สุขรัตน์  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช.) 

/เริ่มประชุม... 
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เร่ิมประชุม 09.30 น. 

ประธานที่ประชุม  ตามที่ จังหวัดฉะเชิงเทราได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบพัฒนาจังหวัด) ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัยสูง และได้มาตรฐานสากล กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรท่ีเหมาะสมโดย
ระบบอัจฉริยะ (Intelligent Farm System) งบประมาณ ๗,๗๔๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนส่ีหมื่นเจ็ดพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบูรณาการดำเนินงานโครงการฯ 
ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา และว่าจ้างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยสำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานบูรณาการร่วมสำรวจหรือให้ข้อมูลการใช้
งานอุปกรณ์โครงการฯ ดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งให้ สวทช.มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินแก้ไขอุปกรณ์
บางส่วนที่ชำรุดบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ และพบว่ามีเกษตรกรบางรายหยุดใช้งาน/ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งอาจ
จำเป็นต้องเปลี่ยนให้เกษตรกรรายอื่นที่มีความประสงค์จะใช้งานแทน โดยขอความอนุเคราะห์ทางสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ช่วย
ดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และได้รับการประสานเบื้องต้นว่าจะมีการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวร่วมกัน ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานปศุ
สัตว์จังหวัด จัดเตรียมข้อมูลประเด็นปัญหา และจากการลงพื้นท่ีเพื่อนำเสนอในท่ีประชุม 

  ผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มีข้อสังเกตจากเกษตรกรบางรายที ่ใช้

อุปกรณ์ พบว่าค่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำ (PH) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว ทำให้ไม่มั่นใจในการใช้งาน  

แต่เกษตรกรยังมีความมั่นใจในระบบน้ำอัจฉริยะยังมีความสนใจใช้ระบบต่อ 

ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกรคาดหวังให้มีการต่อยอดอปุกรณ์ 

ให้สามารถตรวจสอบค่าต่างๆ และเปิดทำงานอัตโนมัติตามค่าวิเคราะห์ของอุปกรณ์ และเกษตรกรยังไม่มี

ความรู้เรื่องชิ้นส่วนของอุปกรณ์มากพอ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าอุปกรณ์ชำรุดตรงไหน โดยเกษตรกร

เป้าหมายยังคงมีความสนใจจะใช้อุปกรณ์ต่อ 

ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ในกรณีที่เกษตรกรบางรายไม่ประสงค์ 

ใช้อุปกรณ์ต่อ ในกรณีย้ายหรือจากติดต้ังใหม่ให้เกษตรกรท่ีมีความพร้อม อยากทราบราคาเพื่อแจ้งให้เกษตรกร

ทราบในคราวลงพื้นท่ีสำรวจต่อไป  

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช.) ตามที่มีการ 
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ ได้มีการสร้างกรุ๊ปไลน์ในการแจ้งเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ พบว่าบางพื้นท่ี
อุปกรณ์เสีย แต่ไม่มีการแจ้ง หรือบางพื้นที่ไม่ได้เปิดใช้งานอุปกรณ์ และต้องการให้มีการสำรวจแต่ละพื ้นท่ี 
ที่ได้รับอุปกรณ์ หากต้องการซ่อม เปลี่ยน หรือย้ายอุปกรณ์ ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ เนื่องจาก

/ส้ินสุดการ... 
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สิ้นสุดการรับประกันและโครงการได้จบลงแล้ว และการลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งต้องมีการขอใช้งบประมาณ  
ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้น  
หากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุด เสียหาย ขอให้ส่งเป็นภาพถ่ายเพื่อประเมินเบื้องต้น ส่วนการย้ายจุดกรณีอุปกรณ์
สภาพดีหรือเปล่ียนตัวเกษตรกร อาจจะต้องอธิบายให้เกษตรกรรายใหม่เข้าใจในเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดต้ังและ
ต้องการขอให้ทางหน่วยงานของบประมาณเพื่อต่อยอดโครงการนี้ ซึ่งจะมีส่วนเข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแล
อุปกรณ์ ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอื่นๆ ท้ังนี้ ได้มีการจัดอบรมการใช้อุปกรณ์และแอพพลิเคช่ัน โดยมีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์เข้าร่วม ต้องการให้ส่งเสริมในการพัฒนาฝีมือช่างทางด้านการเกษตร อบรมนักศึกษา 
เพื่อเป็นช่าง ดูแลอุปกรณ์การเกษตร และจะจัดสอนเจ้าหน้าที่ฯ ของหน่วยงาน ในการใช้งาน software  
ของระบบ เพื่อนำไปสอนให้เกษตรกรใช้งานต่อไป 

ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดีร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเกษตรกรเป้าหมาย
โครงการและจัดส่งผลมายังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไป 

ประธานที่ประชุม  สรุปประเด็นหารือที่สำคัญดังนี้ 
1. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (เกษตรจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ,ประมงจังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา ,ปศุสัตว์จังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา , สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา) ติดตามเกษตรกร 
ในโครงการฯ โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม
ติดตามเกษตรกรส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการติดตามต่อไป 

2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมลงพื้นท่ีสำรวจอุปกรณ์เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการว่ามีการใช้งาน
หรือไม่ มีปัญหาหรือชำรุด หรือต้องการเปลี่ยนผู้ติดตั ้ง แจ้งมายังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อรวบรวมและจัดส่งให้ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช.)  
ดำเนินการต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประสานขอความร่วมมือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมจัดทำโครงการภายใต้งบพัฒนาจังหวัด โดยมีแผนของบประมาณโครงการในปี 2568  
ในกิจกรรมการพัฒนาสร้างนักศึกษาและเกษตรกรในพื้นที่ 11 อำเภอ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อระบบ 
เกษตรอัจฉริยะ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และดำเนินการตามประเด็นที่สำคัญต่อไป 
 
เลิกประชุม  12.00 น. 
 
 
 
 
     
 

ลงช่ือ....................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวพรพิมล พฤทธิสาริกร)  
      เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 

ลงช่ือ ว่าท่ีพันตรี...................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (วราห์ ประดับพงษ์) 

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร 

 


